



ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๖๙๗/๓

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี (การส่งผลงานวิจัยไปให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)

เรียน กระทรวง กรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการส่งผลงานวิจัยไปให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติ (๔ ธันวาคม ๒๕๔๙, ๒ พฤษภาคม ๒๕๐๔, ๓ กันยายน ๒๕๑๗, ๒๓ กันยายน ๒๕๑๘) เกี่ยวกับการส่งผลงานวิจัยไปให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติแจ้งว่า การเผยแพร่รายงานวิจัยและวิชาการ ของนักวิจัย และหน่วยงานวิจัย ได้ขยายสู่การเผยแพร่เป็นบทความวิจัย ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง เป็นที่ยอมรับและอ้างอิงในวงการวิจัยและวิชาการ อีกทั้งหน่วยงานของรัฐ ได้ปรับรูปแบบไปด้วย จึงขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว เพื่อให้ครอบคลุมการได้รับ และรวบรวมรายงานวิจัยโดยคนไทยอย่างทั่วถึง เข้าสู่ศูนย์กลางรวบรวมองค์ความรู้งานวิจัยของประเทศให้สืบค้นอ้างอิงใช้ประโยชน์ได้ร่วมกัน และปรากฏเป็นเกียรติคุณแก่นักวิจัยผู้พัฒนาองค์ความรู้งานวิจัยให้ประเทศสืบไป สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ดังนี้

๑. ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการส่งผลงานวิจัยไปให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จำนวน ๔ มติ ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. เห็นชอบให้กระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และหน่วยงานในกำกับของรัฐต่าง ๆ จัดส่งผลการวิจัยที่สำเร็จเป็นเอกสารรายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ วารสารวิจัย บทความวิจัย และวิชาการ ไปให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประจำตลอดไป และให้ข้อมูลนักวิจัยและข้อมูลโครงการวิจัยตามการขอสำรวจเพื่อเพิ่มเติมงานวิจัยและวิชาการด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรวบรวมผลงานวิจัยที่สมบูรณ์และทันสมัย อันจะนำมาซึ่งประโยชน์แก่ทางราชการในการนำข้อมูลจากผลงานวิจัยที่มีอยู่ไปใช้ประกอบในการพิจารณาวางแผนและกำหนดนโยบายพัฒนาประเทศ การควบคุมและประสานงานวิจัย การจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัย ตลอดจนป้องกันการทำวิจัยซ้ำซ้อนในเรื่องเดียวกัน

/จึง ...

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไปและขอได้โปรดแจ้ง
ให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรัชย์ ภูประเสริฐ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๕๖

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๗๑๙๓

www.cabinet.thaigov.go.th

สรุปมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการส่งผลงานวิจัยไปให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ลำดับ	ชื่อเรื่อง	วันที่มีมติ, เลขที่หนังสือ	สรุปมติคณะรัฐมนตรี
1	การสำรวจการวิจัย	4 ธ.ค. 2499 (นว. 220/2499 ลว. 6 ธ.ค. 2499)	ให้กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ รวบรวม ผลการวิจัยที่ได้ทำสำเร็จไปแล้ว และที่กำลัง ทำอยู่ส่งไปยังสำนักงานเลขาธิการสภาวิจัย แห่งชาติ
2	การสำรวจการวิจัย	2 พ.ค. 2504 (นว. 40/2504 ลว. 3 พ.ค. 2504)	ให้กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ รวบรวม ผลของงานวิจัยส่งไปยังสำนักงานสภาวิจัย แห่งชาติ
3	การสำรวจการวิจัย	3 ก.ย. 2517 (สร. 0201/ว.97 ลว. 4 ก.ย. 2517)	ให้กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ รวบรวมผล ของงานวิจัยส่งไปยังสำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
4	ขอให้กระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ส่งผลการวิจัยให้สำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	23 ก.ย. 2518 (สร. 0201/ว 128 ลว. 26 ก.ย. 2518)	ให้กระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจ ต่าง ๆ จัดส่งรายงานผลการวิจัยที่ได้ ดำเนินการเสร็จแล้วทุกเรื่องไปให้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็น ประจำตลอดไป ทั้งนี้ เพื่อให้สำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ทำหน้าที่ เป็นศูนย์กลางรวบรวมผลงานวิจัยที่ สมบูรณ์และทันสมัย อันจะนำมาซึ่ง ประโยชน์แก่ทางราชการในการนำข้อมูล จากผลงานวิจัยที่มีอยู่ไปใช้ประกอบใน การพิจารณาวางแผนและกำหนดนโยบาย พัฒนาประเทศ การควบคุมและ ประสานงานวิจัย การจัดสรรงบประมาณ เพื่อการวิจัย ตลอดจนป้องกันการทำวิจัย ซ้ำซ้อนในเรื่องเดียวกัน